

## Cụ Trần Văn Văn và hai cụ Diệm, Nhu (trích trong hồi ký viết tay của cụ bà Trần Văn Văn)

Rồi từ đó vẫn hoạt động chánh trị với các anh em trong nhóm gồm có ông Trần Văn Hương, bác sĩ Hồ Văn Thuật, bác sĩ Nguyễn Lưu Viên v.v. và thường xuyên vẫn liên lạc với nhóm tình thân do bác sĩ Trần Văn Đỗ lãnh đạo và các ông trong mọi giới chánh trị trong đó có ông Ngô Đình Nhu mà ông vẫn đã quen biết nhau. Khi còn học tại pháp bản lúc 1954 ông Ngô đình Diệm về nước. Ông như có mối các ông trong nhóm tình thân và nhóm các ông Hương, Thuật, Văn đứng một bữa cơm tối tại túp lều A Đông. Ông Văn ngồi kế bên ông Ngô đình Diệm và ông Văn hỏi: "Cụ về đây đã có chương trình chi chưa?" Ông Diệm trả lời: "Thì mình làm mấy vụ, mấy kia." Ông Văn nghe rất thất vọng và về nhà lúc đầu buồn với số ông Diệm không làm nên đại cuộc được. Có lẽ ông như nghĩ rằng khi ông Diệm về nước sẽ thành lập chánh phủ thì ai ai cũng cần cảnh và sẵn sàng chạy theo kiền ghé (thời thường là vậy) không ngờ các ông trong nhóm này có thái độ lảng tránh, chúng do ông như mới cho người đến mời các ông Hương, Văn, đến họp tại nhà bác sĩ Hồ Văn Thuật và ông như nói tôi sẽ giao cho các anh 7 bộ với tùy ý các anh sử dụng. Lúc bấy giờ ông Văn đã có giấy máy bay ngày 7 juillet đi qua pháp với bà Văn.

It khi qua tới pháp, thì ông Văn liền đến geneve để gặp bác sĩ Trần Văn Đỗ đương kiền ngoại trưởng đang tham gia về hội nghị geneve. It ngay sau ông Văn trở về Paris cũng với bà Văn lên tòa đại sứ Việt Nam để xin thông hành đi qua bên Anh (Angleterre) thì quyết ông đại sứ nghe ông Văn đến, tỏ vẻ ân cần mừng rỡ và nói: "Cụ chương nhớ tôi kiền cụ, nhưng có biết cụ ở đâu mà kiền." Ông quyết đại sứ liền kêu điện thoại cho ông Chương hay. Ông Chương nói trong điện thoại với ông Văn rằng: "Tôi sắp ra máy bay đi Cannes để gặp ông Bảo Đại, vậy mời đường (với ông Chương và bà Văn ba con cô cậu) đến gặp tôi liền." Sau đó ông Văn có gặp ông Ngô đình Luyện và ông này

yêu cầu ông Văn trở về Saigon và muốn gì sẽ làm việc  
ông Văn ưng về, thì ít ngày sau được điện tin đánh qua  
pháp mới ông Văn về đi làm đại sứ ở Thái Lan, nhưng ông  
Văn từ chối

Đến octbre 1954 thì ông bà Văn trở về Saigon. Về đó trong  
nhóm này vẫn hoạt động chính trị và có lập trường đối lập với  
chính quyền Ngô Đình Diệm.

Đến lúc phát giáo mới dấy tranh đấu các sĩ cũn đấu  
và tuyên rao cho Phật tử biết rằng: Phật giáo bị đàn  
áp Văn Văn.

Trong lúc đó ông Nhu có cho người ra mời ông Văn về  
định. Khi gặp nhau ông Nhu giả là về vụ bắt giam  
ông Văn và ông nói: để mời mời tư nghe: Bích trí  
Quang tử làm Phạm trí Quang một câu bộ công sản  
năm cũng phá rồi lúc gia mà bây giờ bắt ông ta  
thì họ sẽ la lên là Phật giáo bị đàn áp V...V...  
lịch đó sau một tháng thì ông Diệm và ông Nhu bị giết  
do cuộc đảo chánh năm 1963.

Có một bà bạn người Trung ở pháp về thăm nhà có  
ghé thăm ông bà Văn, bà ấy nói: tôi thấy cái ông sẽ  
đi xe Mercedes, đeo đồng hồ Omega Vàng tôi hết cảm  
tính. Bà Văn nói với ông Văn: nếu ông Diệm rất xuống  
rồi, một chính phủ nào lên cầm quyền sẽ điều chỉnh  
với mấy ông tư này.